

การควบคุมระบบราชการกรมตำรวจโดยกระบวนการนิติบัญญัติ

การควบคุมระบบราชการกรมตำรวจโดยกระบวนการนิติบัญญัติ เป็นการควบคุมกรมตำรวจโดยผ่านนักการเมืองและพรรคการเมืองซึ่งดำเนินการตามกระบวนการนิติบัญญัติที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ จากการศึกษาพบว่า มาตรการควบคุมทางนิติบัญญัติโดยการเปิดอภิปรายทั่วไปไม่ไว้วางใจ เป็นมาตรการการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินที่ได้ผลมากกว่าการควบคุมทางด้านนิติบัญญัติด้วยวิธีการอื่น เพราะประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดขึ้นหลังจากใช้มาตรการดังกล่าวแล้วรวดเร็วและรุนแรงกว่า¹ ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย กรมตำรวจในฐานะที่เป็นกลไกรัฐอยู่ในระบบบริหารของฝ่ายบริหาร ได้ถูกควบคุมตรวจสอบด้วยวิธีการดังกล่าวค่อนข้างที่จะเห็นเด่นชัด โดยการควบคุมโดยการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นผู้กำกับดูแลกรมตำรวจ ในบทนี้จะศึกษาข้อเท็จจริงจากเนื้อหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมตำรวจ และการตั้งกระทู้ถามที่เกี่ยวข้องกับงานกรมตำรวจ

การควบคุมโดยการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจในกรณีของกรมตำรวจ

การควบคุมโดยการเปิดอภิปรายทั่วไป ในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย มีทั้งหมด 3 ครั้งคือ การเปิดอภิปรายในวันที่ 9-11 มิถุนายน 2536 เป็นการเปิดอภิปรายครั้งแรกที่รัฐบาลเพิ่งจะบริหารงานไปได้ 7-8 เดือน ยังไม่มีผลงานมากมาย เนื้อหาสาระของการเปิดอภิปรายครั้งนี้ เป็น

¹ ชูชาติ น้อยคนดี, ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร : ศึกษากรณีการควบคุมคณะรัฐมนตรี โดยสภาผู้แทนราษฎรไทย พ.ศ. 2526-2529, (วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2531) หน้า 216.

การเปิดอภิปรายเรื่องส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่ การเปิดอภิปรายครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2536 มีเนื้อหาสาระที่ค่อนข้างจะสำคัญ ซึ่งให้เห็นถึงการบริหารงานที่มีการทุจริตคอร์รัปชัน และการบริหารงานที่ผิดพลาด คือ ฝ่ายการเมืองแทรกแซงฝ่ายข้าราชการประจำ การเปิดอภิปรายครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2537 เป็นการเปิดอภิปรายในเรื่อง การบริหารงานที่ผิดพลาด และทำให้รัฐเสียประโยชน์ แม้จะไม่ได้มีลักษณะถึงการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใดเลย เพราะจากการเปิดอภิปรายในครั้งที่ 2 แล้ว รัฐบาลมีความระมัดระวังในการบริหารงานมากขึ้น การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทั้ง 3 ครั้ง ประเด็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมตำรวจส่วนใหญ่จะกล่าวถึง การบริหารงานตำรวจด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การบริหารงานบุคคลกรมตำรวจที่มีลักษณะแทรกแซงก้าวก้าของการดำเนินการ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

การอภิปรายครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2536 การอภิปรายครั้งนี้กระทำได้ เมื่อรัฐบาลบริหารงานได้ช่วงระยะเวลาสั้นมาก 7-8 เดือน การอภิปรายครั้งที่ 1 มีการอภิปรายโดย พลตำรวจเอกประมาธ อธิการสภา ได้อภิปรายประเด็นว่า

"... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่สามารถบริหารงานและสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนแม้แต่ประชาชนศาลฎีกายังถูกฟ้องร้าย..."

ร้อยตำรวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ อภิปรายในส่วนที่เกี่ยวกับกรมตำรวจดังนี้

"... จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีบ่อนการพนันจำนวนมากโดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถเข้าไปจับกุมได้ เพราะมีผู้มีอิทธิพลทางการเมืองอยู่เบื้องหลัง นอกจากนี้แล้วยังพบว่า บุคคลในพรรคประชาธิปัตย์กระทำผิดโดยบุกรุกป่าชายเลนในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ต่อมา พล.ต.อ. ประทิน สันนิประภพ ได้สืบสวนและสอบสวน และจับผู้กระทำผิดแล้ว ในระหว่างเดือนมกราคม 2536 ได้มีนักการเมืองของจังหวัดดังกล่าวใช้อิทธิพลและติดต่อให้มีการลี้ภัย"

นายชุมพล ศิลปอาชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้อภิปรายรัฐมนตรีว่า
การกระทรวงมหาดไทย² ดังนี้

"ภายหลังจากที่พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ท่านนี้ 8 เดือน 13 วันนี้ ท่านมีสมณนามว่า รัฐมนตรีคู่บุญกับระเบิด เมื่อวานนี้
มีท่านสมาชิกบางท่านได้ยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากการทำงานของท่านรัฐมนตรี
ตลอด 8 เดือนที่ผ่านมา เหตุระเบิดจริง ๆ 8 เดือน 13 วัน มันไม่ใช่ 3 ครั้ง
อย่างที่ยกไปเมื่อวานนี้ ความจริงมันมีถึง 12 ครั้งด้วยกัน แต่ละครั้งเป็นครั้งที่
ร้ายแรงทั้งสิ้น ไม่ใช่เรื่องครึ่งธรรมดา ถ้าจะบอกว่าเป็นระเบิดธรรมดาอันจะตี
ความอ่อนงั้นไม่ได้ มันเป็นระเบิดกึ่งการเมือง พุ่งง่าย ๆ เพราะนับตั้งแต่
ท่านรัฐมนตรีท่านมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้น มีความรู้สึกกัน
ว่าเหมือนจะแกล้งท่าน ไม่อยากให้ท่านเป็นรัฐมนตรีมหาดไทย ไล่ไปตั้งแต่ป้อม
ระเบิดที่ใกล้ตัวท่าน ที่เมื่อวานท่านสมาชิกได้พูดแล้วที่มหาดไทย รถเมล์สาย 4
สถานทูตพม่า ที่ทำการไปรษณีย์สามเสน ระเบิดคลังน้ำมันที่สงขลา ระเบิดบ้าน
พักคนงานโรงโม่ที่เชิงทราย ระเบิดถังขยะข้างโรงพิมพ์มติชน ขู่วางระเบิด
สถานพิธีฮินดูข้างวัดสุทัศน์ ขู่วางระเบิดกองวิศวกรรมจราจร ชั้น 2 ศาลาว่าการ
กทม. ขู่วางระเบิดโรงพยาบาลชะลา กลุ่มกะเหรี่ยงถล่ม ดชด. ที่เพชรบุรี
กลุ่มกะเหรี่ยงถล่ม ดชด. ที่อำเภออัมพาง จังหวัดตาก ที่ผมพูดทั้งหมดนี้เป็นเรื่อง
สำคัญทั้งนั้น เรื่องที่ไม่สำคัญยังมีอีกเยอะแยะที่เกิดขึ้นในช่วง 8 เดือน 9 เดือน
ที่แล้วมา ลองดูสิครับ 8 เดือนที่แล้วมา มีการฆ่ากันตายอย่างสยองขวัญเท่าไร
ลองดูสิครับ เมื่อวานท่านสมาชิกยกขึ้นมาอันหนึ่ง คือ ฆ่าโสเภณีที่ศาลากลาง
จังหวัดสงขลา มีฆ่าป่าไม้ที่จังหวัดระนอง มีฆ่าชาวนาที่กำแพงเพชร มีฆ่าโสเภณี
ที่อำเภอปากเกร็ด ที่บ้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่นเอง ทั้ง

²สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร "รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 18 ปีที่ 1
ครั้งที่ 12 สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ 11 มิถุนายน 2536 ๗ ดิกรัฐสภา (เอก
สารการประชุมรัฐสภา หน้า 4-5

4 คดีนี้เป็นคดีที่ใหญ่ ๆ ทั้งนั้น แล้วก็สะท้อนขวัญชาวบ้านทั้งสิ้น คุณานปราบ
 ปราบตลอด 8 เดือนของท่านมาสิครับ ท่านปราบปรามประชาชนด้วยวิธีการที่
 ค่อนข้างจะไม่เคยปรากฏมาก่อน กล่าวคือ ครั้งที่ 1 ท่านก็ปราบปรามประชาชน
 ที่คัดค้านการก่อสร้างเขื่อนปากมูล ผลงานปราบปรามชาวนาที่เรียกร้องราคาข้าว
 ตกต่ำที่กำแพงเพชร ผลงานการปราบปรามการชุมนุมร่วม บขส.ที่อำเภอหาดใหญ่
 จนกระทั่งมีการปะทะกันกับตำรวจ ผลงานด้านการเผาและปล้น คูสิครับ เผา
 และปล้นใหญ่ ๆ ที่สะท้อนขวัญและเป็นหน้า 1 หนังสือพิมพ์ทุกฉบับ เผาโรงเรียน
 ประถมศึกษา 8 แห่ง* เผาโรงงานตุ๊กตาเคเคเคอร์ คนตายตั้ง 180 คน
 ปล้นร้านทองที่จังหวัดตราด คู่อีกภาพหนึ่งสิครับภาพคนไทยที่ถูกจับตามบริเวณชาย
 แดน ทหารพม่าจับคนไทยที่อำเภอสองฮาง จังหวัดตาก ทหารเขมรจับคนไทย
 ที่คลองใหญ่ จังหวัดตราด นายอำเภอแม่ฮ่องสอนถูกพม่าจับไปในกรณีพิพาท ที่
 ผมยกภาพขึ้นมาจากการที่ผมกดคอมพิวเตอร์ออกมาแล้ว ปรากฏว่าภาพเหตุการณ์
 ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ท่านบริหารงานกระทรวงมหาดไทยนั้น เป็นภาพที่สยอง
 ขวัญ สะท้อนขวัญ ทำให้ชาวบ้าน ประชาชนเกิดความกังวล พุดง่าย ๆ
 แล้วคู่อีกสิครับ ด้านข่าวลือตลอดเวลา 8 เดือนที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
 มหาดไทยมา มีข่าวลือมากมาย ข่าวลือการจ่ายเงินกะเหรี่ยงจนพม่าต้อง
 จับนายอำเภอไป ข่าวลือการจับกุมเสี่ยสองบอกว่า เป็นนายทุนของท่าน ข่าวลือ
 เกี่ยวกับกฤษฎาภานครซึ่งบอกเป็นเงินของท่าน ข่าวลือเรื่องการทลายบ่อน
 การพนันที่คาเฟ่ร้านรัชดาภิเษก ซึ่งพัวพันอยู่กับโฆษกกระทรวงมหาดไทยของท่าน

*โรงเรียนที่ถูกเผา 8 แห่งนั้น คือ 1.โรงเรียนบ้านหนองโคกนาคำ อ.พรรณานิคม
 2.โรงเรียนบ้านป่าวาง กิ่ง อ.โพนนาแก้ว 3.โรงเรียนหนองปลาตอง อ.กุสุมาลย์ 4.โรงเรียน
 บ้านโพนแพง อ.กุสุมาลย์ 5.โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง อ.เมือง 6.โรงเรียนนิรมล
 อ.เมือง 7.โรงเรียนชุมชนคงมั่งไช้ อ.วังโคน 8.โรงเรียนบ้านม่วงไช้ (โพธิ์ชัยวิทยา)
 อ.พรรณานิคม คุรุรายละเอียดกรมตำรวจ วิเคราะห์ข้ออภิปรายที่เกี่ยวข้องกับกรมตำรวจของ
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมตำรวจ, 2536) หน้า 17.

ที่ผมยกมานำเรื่องครั้งนี้เพื่อให้เห็นภาพว่า ตลอดเวลาที่ท่านบริหารงานในกระทรวงมหาดไทย มีแต่สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา แล้วถามว่าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดทำสำเร็จหรือยัง แก้ไขหรือยัง วางแผนหรือยัง เตรียมการสำหรับล่วงหน้าหรือยัง ผมเองจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังมองไม่เห็นเลยครับ"²⁸

ผลการลงมติยุติอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคล

รัฐมนตรี	ครั้งแรก (ยกมือ)		ครั้งที่สอง (ยืนขึ้น)	
	ไว้วางใจ	ไม่ไว้วางใจ	ไว้วางใจ	ไม่ไว้วางใจ
1. นางอุทัย พิมพ์ใจชน	196	145	202	153
2. นายชารินทร์ นิมมานเหมินท์ 202		144	(พรรคเสรีธรรมงดออกเสียง)	
3. พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ	201	153	201	153
4. น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ	200	153	203	153
5. นายทวี ไกรคุปต์	204	153	202	153

นายมารุต ประธานที่ประชุม ได้สรุปว่า เนื่องจากเสียงไม่ไว้วางใจไม่ถึงกึ่งหนึ่ง เท่ากับว่ารัฐมนตรีทั้งหมดได้รับความไว้วางใจ จากนั้นจึงสั่งปิดประชุม เมื่อเวลา 12.20 น.

²⁸ เรื่องเดียวกัน, หน้า 6.

การเปิดอภิปรายทั่วไป ครั้งที่ 2 (วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2536)

ในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ ฝ่ายค้านได้ยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป นายอภัย พิเศษใจชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประเด็นที่ฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ 2 รัฐมนตรี คือประเด็นการบริหารงานที่มีลักษณะการบริหารงานแบบแทรกแซงข้าราชการประจำ

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ มีประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรมตำรวจดังนี้คือ

1. การบริหารงานของ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ มีการแทรกแซงก้าวก้าการบริหารงานในกรมตำรวจ โดยการสั่งย้ายอธิบดีกรมตำรวจเนื่องจากนโยบายขัดกัน นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายถึง ปัญหาเด็กฝากและการแทรกแซงงานของข้าราชการประจำ โดย ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง เลขาธิการพรรคกิจสังคม ได้อภิปรายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในประเด็น โควตามันสำปะหลัง และการขายข้าวให้อิรัก จากนั้นได้เข้าถึงประเด็นของกระทรวงมหาดไทยว่า

"ผมไม่มีอะไรกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่การพูดกันครั้งนี้ขออย่าได้ใส่อารมณ์ เพราะตนกลัวจะถูกพูดเหมือนคราวอธิบดีกรมตำรวจ ถูกปลดอีกว่าใครต่อต้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเหมือนต่อต้านความถูกต้อง ไม่ทราบเอาตัวเองเป็นสถาบันความถูกต้องไปตั้งแต่เมื่อไหร่..."

ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง กล่าวอภิปรายฯ พลเอกชวลิตฯ ด้วยประเด็นการแทรกแซงการบริหารกรมตำรวจว่า ขอนำจดหมายฉบับหนึ่งมาอ่าน ซึ่งมีข้อความถึง พล.ต.อ. สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ อธิบดีอธิบดีกรมตำรวจ เพื่อฝากฝังนายตำรวจให้ดำรงตำแหน่งในกองตรวจคนเข้าเมือง ลงชื่อ "เม็สพีจิว"

2. ประเด็นการเผาโรงเรือนภาคใต้ ร.ต.อ. เฉลิม ได้อภิปรายประเด็นดังกล่าวว่า "ตั้งแต่วันเกิดเหตุการณ์เผาโรงเรือนภาคใต้ ยังไม่มีใครชี้ชัดเสียทีว่าใครอยู่เบื้องหลัง ใครเป็นคนร้าย แต่ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก แม่ทัพภาค 4 ล้วนยืนยันว่าเป็นการกระทำของ ขบวนการโจรเงินคอมมิวนิสต์ (ขจก.) และแนวร่วมใหม่พุด วมถึงนายภักดิ์ พุด เช่นนี้ แต่ พล.อ.ชวลิตฯ ออกมายืนยันว่าไม่ใช่เป็นการกระทำของขบวนการ โจรเงินคอมมิวนิสต์ (ขจก.) จนมีการจับกุม นายโต๊ะ กูเฮง ซึ่งทางเลขาฯ รัฐมนตรีมหาดไทย ก็ออกมาพูดว่าเป็นแพะ แต่จากรายงานของกรมตำรวจระบุ ชัดเจน ซึ่งรัฐมนตรีก็รู้แต่โกหกสภา ในรายงานระบุว่า ก่อนเข้ามาปฏิบัติกา รได้มีการวางแผนจากมาเลเซีย 2 ครั้ง และในประเทศไทย 1 ครั้ง ดังนี้ ครั้งแรกประชุมเมื่อ 11 กรกฎาคม 2536 ที่บ้านชะฮือคิลิส มีผู้ประชุม 120 คน ครั้งที่ 2 ประชุมกลางเดือนกรกฎาคม 2536 ที่บ้านนายโต๊ะซา ที่ประชุมตกลง จะก่อวินาศกรรมวางเพลิงเผาโรงเรียน โดยจะปิดบังไม่ให้ทราบว่าเป็นการ กระทำของพุด ครั้งที่ 3 ประชุมเมื่อ 28 กรกฎาคม 2536 ที่อำเภอตากใบ จังหวัดยะลา ตกลงเผาทุกโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมีการ ประชุมครั้งล่าสุดที่โอบาบาร์ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยมีหมายเลข 1 คือ พี่ชายรัฐมนตรี สิ่งนี้เองที่ พล.อ.ชวลิตฯ เอาความเท็จมาหลอกลวง การก่อการร้ายที่มีชื่อพี่ชายของรัฐมนตรีอยู่เบื้องหลัง เป้าหมายหลัก คือ คิด แบบคนบ้าบอต้องการแยกดินแดน คนจึงไม่เชื่อรัฐมนตรีที่ชอบปลิ้นปล้อนตลอดเวลา และเหตุการณ์นี้ พ.ศ. 2 คน ตามจับ แล้วจะสืบสวนไปถึงพี่ชายรัฐมนตรี จึงถูกย้ายไปจากตำแหน่ง ตัดไม่ให้รู้ว่า มีนักการเมืองบางคนอยู่เบื้องหลัง"

3. กรณีเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อเครื่องบินลำเลียงในกรมตำรวจ นายวราเทพ รัตนากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กำแพงเพชร พรรคชาติไทย ได้ลุกขึ้นอภิปรายถึงเรื่องความไม่ชอบมา พากุลเรื่องการจัดซื้อเครื่องบินลำเลียงในกรมตำรวจว่า มีบริษัท 3 แห่ง เข้าประมูลจัดซื้อเครื่อง บินดังกล่าว คือ บริษัทเอไอซีอี บริษัทไอพีทีเอ็น จากอินโดนีเซีย และบริษัทคาร์ซ่า จากสเปน ซึ่งปรากฏว่ามี 2 บริษัทที่ได้รับการพิจารณา คือ บริษัทคาร์ซ่า และ บริษัทไอพีทีเอ็น โดยเฉพาะ บริษัทหลังนั้นมีความใกล้ชิดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนอกจากนั้น มติคณะกรร มการกำหนดคุณลักษณะและกรรมาการจัดซื้อเห็นชอบให้จัดซื้อจากบริษัทของสเปน แต่จนถึงบัดนี้มีการ

ทั้งเวลาไป 2 เดือน โดยไม่มีการดำเนินการใด ๆ เหมือนกับให้บริษัทของสเปนนั้นไม่ได้จัดซื้อ
แล้วจะให้บริษัทไอพีทีเอ็นได้รับสิทธิแทน

ภายหลังจากการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจและมีการแจ้งหลักฐาน เทปลับ
ที่ฝ่ายค้านได้ยื่นต่อประธานรัฐสภาแล้ว ผลการลงมติครั้งนี้ปรากฏว่า ฝ่ายรัฐบาลชนะ คือ

ผลการลงมติไม่ไว้วางใจ

รัฐมนตรีที่ถูกล้มมติ	ไว้วางใจ	ไม่ไว้วางใจ	งดออกเสียง
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ	191	164	5
นายอภัย พิมพ์ใจชน	191	167	2

หมายเหตุ จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งสิ้น 360 คน ในการลงมติครั้งนี้
นายมารุต บุณนาค ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรีที่ถูกล้มมติของงดออกเสียง กรณี พลเอก
ชวลิต นั้น มีเสียงขาดหายไปอีก 3 ทำให้มีผู้งดออกเสียงรวม 5 คน

การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจในสมัยรัฐบาล นายชวน หลีกภัย ครั้งที่ 3

การเปิดอภิปรายทั่วไป ครั้งที่ 3 (วันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2537)

ผู้นำพรรคฝ่ายค้านได้เปิดอภิปรายทั่วไป รัฐมนตรี 4 คน คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นาวาตรีประสงค์
สุนศิริ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พันเอกวินัย สมพงษ์ และรองนายกรัฐมนตรี นายบุญชู
โรจนเสถียร โดยนายบรรหาร ศิลปอาชา ผู้นำพรรคฝ่ายค้านได้อภิปรายว่า รัฐมนตรีทั้ง 4 ท่าน

มีความบกพร่องในการบริหารงาน 4 ประการ คือ

1. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย
2. ด้านการต่างประเทศ รัฐมนตรีต่างประเทศทำให้เกิดความเสื่อมเสีย ชาติศรัทธา จากชาวโลกทั้งหลาย
3. ในเรื่องเกี่ยวกับ การจราจรในกรุงเทพมหานคร มีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ นายบุญชู โรจนเสถียร รองนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบ
4. การบริหารงานที่ผ่านมาไม่ชอบมาพากล⁴

การเปิดอภิปราศไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

สำหรับประเด็นที่ฝ่ายค้านได้โจมตี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นั้น เป็นประเด็นทาง การเมืองเก่าซ้ำซากมาก่อนเพราะพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นรัฐมนตรีที่ถูกฝ่ายค้านเปิดอภิปราศ บ่อยครั้งมากที่สุด คือ ถูกอภิปราศทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมาในสมัยนายชวน หลีกภัย เรื่องแรกเป็น เรื่องที่เคสอภิปราศมาแล้วในสมัยการเปิดอภิปราศครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 คือ ความปลอดภัย ปัญหาการลอบวางระเบิดเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว รวม 11 ครั้ง นอกจากนี้ ยังเกิดเหตุการณ์ลอบวางเพลิงโรงเรียนใน จังหวัดภาคใต้⁵ และล่าสุดเกิดเหตุการณ์หญิงชาวเขา⁶ กินยาตาบบนโรงพัก ซึ่งอาจจะเกิดจาก ความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เป็นได้ ตลอดจนยุคที่ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย ประชาชนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก ผู้ก่อ อาชญากรรมปฏิบัติการอาชญากรรม เช่น การปล้นรถเมล์ตอนกลางวันกลางกรุง และการปฏิบัติการ ปล้นเจ้าราชครูอย่างมากมาตามบ้านเรือนและตำรวจไม่สามารถปราบปรามให้ประชาชนมีขวัญกำลังใจกลับคืนมา

พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวอภิปราศชี้แจง

⁴"ชวนบ่อดูชู่แฉงหน. แส่บปะทะคามกลางสภา" เดลินิวส์ (28 กรกฎาคม 2537):1

⁵"จับรัฐมนตรี" สยามรัฐ (28 กรกฎาคม 2537) : 1,2.

⁶"ผลสอบน้องหลิวตาสฟี่" เดลินิวส์ (26 กรกฎาคม 2537): 1.

โดยกล่าวว่าในประเด็นต่าง ๆ ว่า

"ผมขอตอบเป็นประเด็น ๆ ไป เริ่มจากผู้นำฝ่ายค้านซึ่งก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยคงเข้าใจปัญหาดี ปัญหาของผู้นำฝ่ายค้านที่นำเสนอเรื่องพระราชบัญญัติถมทะเล นั้น คนเป็นคนพยายามผลักดันออกมาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ถ้าจะพูดให้ถูกก็คือกฎหมายนี้ออกมาเพื่อป้องกันการถมทะเลนั่นเอง ซึ่งในอดีตการถมทะเลสร้างความเสียหายให้กับรัฐอย่างมาก อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังอยู่ในคณะกรรมการกถนองกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ขึ้นตอนต่าง ๆ อีกนานกว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี แล้วสู่สภาผู้แทนราษฎร และที่กลัวว่ากฎหมายนี้ให้อำนาจรัฐมนตรีมากนั้น ขอเรียนว่าเรามีคณะกรรมการที่จะพิจารณาแต่ละเรื่องต้องรอบคอบ"

ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องโสเภณีเด็ก พลเอกชวลิตฯ กล่าวว่า

"สำหรับเรื่องโสเภณีเด็กที่กินยาตาบ่นโรงพักนั้น เด็กผู้หญิงคนนั้นถูกบังคับให้รับแขกเพียงครั้งสองครั้ง เรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วัน ผมไม่ได้ละเลยในการแถลงการณ์ของข้อเท็จจริง เรามีความสะเทือนใจจริง ๆ ผมได้ดูทีวี ได้เห็นความสับสนวุ่นวาย ตำรวจก็พยายามจะแก้ไขและในวันนั้น ผมได้ร่างหนังสือถึงอธิบดีกรมตำรวจ ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องสุดวิสัยที่ตำรวจจะป้องกันได้แต่ขอบอกว่าสะเทือนใจ สังคมมีปัญหาจำเป็นต้องมีองค์กรขึ้นมาดูแลก็คือ ตำรวจ เมื่อประชาชนมาหาให้ตำรวจช่วยกลับต้องมาฆ่าตัวตาย อย่างนี้เราจะอยู่กันได้อย่างไร เราได้ลงโทษตำรวจที่มีความผิดเรื่องนี้อย่างชัดเจน"

พลเอกชวลิตฯ กล่าวชี้แจงถึงปัญหาโครงสร้างกรมตำรวจว่า

"ในเรื่องโครงสร้างกรมตำรวจคงต้องยอมรับว่า ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสมัยนี้ สู้สมัยรัชกาลที่ 7 ไม่ได้ แต่ก่อนก็มีการปล้นสะดม ลักวัวควายหรือหากโกรธกันก็ตั้งเวทิต่อสยกันเป็นมวยคู่อาฆาต แต่ก่อนเห็นตำรวจ

ก็วังงา แต่เค็ชวณ้อาจจะวังงน้าตำรวกก็ได้ หมเองก็คงจะเป็รียบกับสมัษพระธา
พหลฯ ไม่ได้ และสมัษพระธาพหลฯ ก็คงไม่สามารถเป็รียบเทียบกับพระธาค่าง
ราชานุกาพได้ บางคนบอกว่ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาจากโครงสร้าง
กรมตำรวซึ่งตนพธาสามแกัไขเรื่องน้มาตลอด สิ่งที่ต้องทำอยู่ 2 อย่าง คือ
1. ระบบสูงสุค เพราะขณะน้กรมตำรวยังไม่ได้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
โดยเจพาเมื่อม้ความผันพวนทางการเมือง กรมตำรวก็จะมีผู้นำเป็นทหาร
เมื่อเป็นอย่างน้ นายตำรวต้องรับใช้ผู้มีอำนาจ เมื่อผู้มีอำนาจม้ความคิดแบบทหาร
จึงมีโครงสร้างแบบทหาร ตำรวยังไม่เคยม้กฎหมายตำรวเลข 2. ในระดับ
ล่าง เมื่อมีสภาตำบลแล้วตนกำลังเร่งรัดเรื่อง สถาน์ตำรวกฐรตำบล ซึ่งเป็น
ของตำบลเองจะทำให้อาชีพการมต่าง ๆ ลดลง"⁷

การควบคุมกรมตำรว โดยวิธีกาเปิดอภิปราษทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจในสมัษรัฐ
บาลชวณทั้ง 3 ครั้ง ในส่วนของการควบคุมกรมตำรวน้ จะมีเนื้อหาประเด็นหลักใหญ่ คือ
การบริหารงานแทรกแซงกรมตำรวของพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ และประเด็นการรักษา
ความสงบเรียบร้อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จนมีค่างล่าวว่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาด
ไทย พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ มาพร้อมกับเส้ียงระเบิดและการเผาทำลายโรงเรีชนอีกจำนวน 8
โรง ดังรายละเอียดข้างต้น การควบคุมโดยการอภิปราษไม่ไว้วางใจน้ คือเป็นการควบคุมที่มี
ผลอย่างมากมาช เพราะมีการถ่ายทอดทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ และเผยแพร่ถึงประชาชนทั่วทุก
ท้องที่และทุกภูมิภาค แสดงให้เห็นว่การบริหารงานกรมตำรวน้ ถูกควบคุมอย่างใกล้ชิดมากที่
สุดกรมหนึ่ง เพราะมีเนื้อหาสาระการอภิปราษที่ค่อนข้างละเอียดลึกซึ้ง อาจจะมีเนื่องมาจาก
การบริหารงานกรมตำรวม้ความสัมพันธ์ถึงความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนทั่ว
ทุกคนทั้งประเทศ จึงถูกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

⁷"แฉกลางสภาสัญญาชนาชงสุคอัปษศ," มติชน (28 กรกฎาคม 2537): 1, 17.

การควบคุมกรมตำรวจโดยการตั้งกระทู้ถาม

กระทู้ถามเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติ หรือ รัฐสภา ที่จะควบคุมและตรวจสอบ (check and balance) การทำงานของกรมตำรวจ และควบคุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามที่ได้แถลงนโยบายไว้หรือไม่เพียงใด ตลอดจนเพื่อทราบปัญหาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน

กระทู้ของกรมตำรวจมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังตัวอย่างตารางข้างท้าย การแก้ปัญหาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการจราจร การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย พบว่ากระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวนมาก แต่รัฐบาลไม่สามารถที่จะตอบกระทู้ได้ทันกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น โดยรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภาได้ให้สิทธิแก่รัฐบาลที่จะตอบกระทู้ถามตามที่เห็นสมควร เพราะไม่มีบทบัญญัติให้ต้องตอบโดยฉับพลัน การตอบกระทู้ถามจึงไม่ทันกับการแก้ไขสถานการณ์ แต่การตอบกระทู้ถามจะได้ความละเอียดอ่อนและสร้างความเข้าใจได้ลึกซึ้งกว่า จึงเป็นการตอบที่แจ่มแจ้งด้วยหลักการและเหตุผล ซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานในราชกิจจานุเบกษา จึงเป็นหลักฐานการดำเนินงานทางราชการที่เผยแพร่สู่ประชาชน ที่ให้ความสนใจในเนื้อหารายละเอียดได้

ข้อดีข้อเสียของการควบคุมโดยการตั้งกระทู้ถาม

กระทู้ถามควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินได้ระดับหนึ่งเพราะทำให้รัฐบาล รัฐมนตรี ได้ทราบปัญหาที่ไม่เคยทราบ และสั่งการไปยังผู้ปฏิบัติคือ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ แก้ไขหรือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานได้

กระทู้ถามไม่ทำให้รัฐมนตรี หรือรัฐบาลมีความรู้สึกว่าคุณบังคับให้ปฏิบัติ เพราะสามารถตอบหรือไม่ตอบก็ได้ ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของรัฐมนตรีแต่ละบุคคลว่ามีมากน้อยเพียงใด นายสมรุต บุญนาค ได้กล่าวถึงกระทู้ถามว่ามีความยินดีและกระตือรือร้นในการตอบกระทู้ถามอย่างซื่อสัตย์และจะตอบทุกครั้ง

กระทู้ถามนั้นมีประโยชน์มาก ไม่ควรตัดออกจากรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐมนตรีจะทราบข้อมูลบางประการที่ไม่ทราบ และจะได้แก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับประชาชน เพราะสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรจะติดตามผลโดยตลอด

กระทู้ถามควรมีการแก้ไข ให้มีการตอบกระทู้ในที่ประชุมที่เรียกว่า กระทู้สด และพรรคการเมืองทุกพรรคเห็นสมควรให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับหลักการเรื่องกระทู้ถาม โดยมีการบังคับให้รัฐบาลต้องตอบในที่ประชุมสภาและกระทู้ถามที่ให้ออกในราชกิจจานุเบกษาก็ยังคงไว้

กระทู้ถาม เป็นมาตรการอย่างหนึ่งของกระบวนการนิติบัญญัติ ในการควบคุมการบริหารงานของรัฐบาลที่ใช้อำนาจบริหารโดยการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินผ่านข้าราชการประจำ การควบคุมจะกระทำได้ระดับหนึ่งแต่ไม่มีความรุนแรง รัฐบาลรับทราบปัญหาและกระตุ้นความรับผิดชอบของรัฐมนตรีให้มากขึ้น ในทางกลับกันรัฐมนตรีไม่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับกระทู้ถามเท่าที่ควร บางครั้งเลื่อนการตอบไปจนเหตุการณ์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เพราะข้าราชการประจำกำหนดนโยบาย และโน้มน้าวให้รัฐมนตรีเชื่อตาม การตอบกระทู้ถามจึงดำเนินการโดยข้าราชการประจำว่าจะตอบหรือไม่ ซึ่งเป็นข้อมูลของข้าราชการประจำ โดยรัฐมนตรีไม่เคยไปสัมผัสปัญหาเพื่อตรวจสอบการทำงานของข้าราชการอย่างจริงจัง ควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์เป็นกระทู้สดที่ถามได้ทันที หรืออาจเลื่อนไปได้เพียงสัปดาห์เดียว รัฐธรรมนูญปี 2534 กำหนดหลักเรื่องกระทู้ถามที่แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญในอดีต ซึ่งผู้ร่างรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่เป็นข้าราชการประจำ จึงต้องการไม่ให้ทราบผลกระทบในการทำงานของระบบราชการที่มีต่อประชาชนให้รัฐมนตรีทราบ

การควบคุมกรมตำรวจโดยวิธีการตั้งกระทู้ถามนั้น จะทำให้พบว่าพรรคฝ่ายค้านยังมีบทบาทลดน้อยลงไปอีก เพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีสิทธิเลือกตอบกระทู้ และไม่มีเงื่อนไขทางด้านระยะเวลาที่กำหนดในการตอบกระทู้ถาม ซึ่งปัญหาเกิดจากข้อจำกัดทางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 มาตรา 149 ซึ่งมีประเด็นสรุปได้ว่า รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิไม่ตอบกระทู้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือผลประโยชน์ของ

^๑ พันตำรวจโทสุภวัชชัย เอนกเวียง, ความล้มเหลวในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยวิธีตั้งกระทู้ถาม, (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2537) หน้า 185.

แผ่นดิน ในช่วงสมัยรัฐบาลซึ่งนายชวน หลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรี มีการตอบกระทู้ในส่วนที่เกี่ยวกับ
กรมตำรวจเพียง 29 เรื่อง กระทู้ถามบางเรื่องเป็นเรื่องที่ซ้ำ ๆ กับการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลง
มติไม่ไว้วางใจ และจากข้อเท็จจริงแล้วเป็นกระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านทั้งหมด
โดยเป็นของ นายนิคม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี พรรคชาติไทย ซึ่งได้รับ
ฉายาว่า "ส.ส.จอมกระทู้" ถึง 22 เรื่อง โดยไม่มีกระทู้ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาล
เลย ซึ่งให้เห็นได้ว่า การแสดงบทบาทของนักการเมืองฝ่ายค้านนั้น สามารถบทบาทการควบคุม
กลไกรัฐได้แต่ทางกระบวนการนิติบัญญัติ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนแต่ไม่สู้จะได้ผลนักตามที่กล่าวมาแล้ว



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3 กระทู้ที่กรมตำรวจได้ตอบผ่านราชกิจจานุเบกษา 2535-2537

เลขที่	กระทู้ข้อที่	ผู้สนกระทู้	กระทู้ที่ตอบแล้ว
1.	001	นายเจริญ จรรย์โกมล	ประชาชนสูญหายไปได้ขอไว้ร่องรอย
2.	050 ร.	นายสุทิน นพเกตุ	แนวทางช่วยเหลือผู้ประสบเพลิงไหม้
3.	053 ร.	นายนิคม วรปัญญา	สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ ปิดทางสัญจร ไปมาไม่ให้ยานพาหนะผ่าน ทำให้การ ติดขัดมากขึ้น
4.	054 ร.	นายนิคม วรปัญญา	ขอให้มอบหมายให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับเงินภาษีอากรที่เก็บได้ในกรุง- เทพมหานครเพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาคา จราจรติดขัด
5.	091	นายนิคม วรปัญญา	ชวานาถูกทำร้ายจนถึงแก่ความตาย
6.	101 ร.	นายนิคม วรปัญญา	ขอให้แก้ไขเรื่องข้าราชการกดขี่ข่มเหง ประชาชน
7.	082 ร.	นายนิคม วรปัญญา	การตั้งบ่อนปลากัดเพื่อช่วยประหยัคงบประมาณ การกำจัดตัวอ่อนของสูง
8.	083	นายนิคม วรปัญญา	การตั้งสนามหรือบ่อนกีฬาชนไก่
9.	114 ร.	นายพงษ์พัฒน์ วีระประ- เทืองกุล	ราษฎรถูกลอบฆ่าตาย
10.	122 ร.	นายคณิน บุญสุวรรณ	การระเบิดภูเขาที่จังหวัดชลบุรี
11.	123 ร.	นายนิคม วรปัญญา	กีฬาสนุกเกอร์และบิลเลียด
12.		นายนิคม วรปัญญา	อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน

เลขที่	กระทู้ข้อที่	ผู้สนกระทู้	กระทู้ที่ตอบแล้ว
13.	130 ร.	นายนิคม วรปัญญา	การแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางแยก การพัฒนาสาขามุปโภค สถานศึกษา และสถานพยาบาล
14.	133 ร.	นายนิคม	เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
15.		นายนิคม	เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ตำรวจ
16.	140 ร.	นายนิคม	เรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดจากผู้ขับขี่ เสพยาเสพติดและดื่มสุรา
17.	147 ร.	นายเกษม มาลัยศรี	การมีเสื้อไซ้(เสื้อขนสัตว์) ไว้ในครอบ- ครองเพื่อประกอบอาชีพ
18.	153 ร.	นายนิคม	อำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงานของจเร ตำรวจ
19.		นายนิคม	ผลดีผลเสียต่อประชาชนในการประชุม โครงสร้างกรมตำรวจ
20.	170 ร.	นายนิคม	การยกเลิกคณะกรรมการข้าราชการ ตำรวจ (ก.ตร.)
21.	171 ร.	นายนิคม	ยาเสพติดแอมเฟตามีน(ฮาม้า) มีอันตราย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
22.	187 ร.	นายนิคม	การเกิดเหตุเพลิงไหม้ทั่วประเทศ
23.	192 ร.	นายนิคม	การแก้ปัญหาจราจร
24.	207 ร.	นายนิคม	ขอให้แบ่งช่องทางเดินรถจักรยาน

เลขที่	กระทู้ข้อที่	ผู้สนกระทู้	กระทู้ที่ตอบแล้ว
25.	215 ร.	นายนิคม วรปัญญา	รถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการเกษตร นโยบายการกำหนดจุดผ่านแดนระหว่าง ประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย สาธาร ณรัฐประชาชนกัมพูชา สาธารณรัฐประชา ธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสห ภาพพม่า
26.		นายนิคม วรปัญญา	การแต่งตั้งพลตำรวจเอกสีศักดิ์ อมรวิวัฒน์ ข้าราชการระดับผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาด ไทยไม่เหมาะสม
27.	229 ร.	นายนิคม วรปัญญา	พลตำรวจตรีวรธรรมรัตน์ ศษรัักษ์ จับกุมผู้ ต้องหาในคดีนี้
28.		นายเผ่าเทพ อุปการะนิติ	ปัญหาแรงงานไทยที่ผิดกฎหมายในประเทศ ญี่ปุ่น
29.		นายเอกชัย เอกหาญมล	กระทู้เรื่องเหตุการณ์ภาคใต้ กรณีการเผา โรงเรียนและก่อวินาศกรรม